

# กลุ่มอลิอันซ์ ทุ่มงบเปิดสำนักงานใหม่ รวมบริษัทใน เครือมารวมอยู่ที่เดียวกัน ใจกลางย่านการเงิน สิงคโปร์ ตอกย้ำมั่นใจเศรษฐกิจเอเชียและสิงคโปร์



- รวม 11 บริษัทในเครืออยู่ภายใต้สำนักงานใหม่แห่งเดียวกัน
- พร้อมเปิดป้ายอลิอันซ์ใหม่ระดับฟ้าสิงคโปร์
- กลุ่มอลิอันซ์ เชื่อมั่นเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นภูมิภาคที่สำคัญสำหรับการเติบโต



กลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี หนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต ได้ฤกษ์เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแห่งใหม่ ณ มารีน่าเบย์ ย่านการเงินที่สำคัญของสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจากนายราวี เมนอน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายมานูเอล บาวเออร์ กรรมการบอร์ดบริหารกลุ่มอลิอันซ์ และเป็นผู้บริหารงานด้านธุรกิจประกันชีวิตในตลาดที่กำลังเติบโต

สำนักงานประจำภูมิภาคแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ ณ อาคารเอเชียสแควร์ ทาวเวอร์ 2 ซึ่งการย้ายมาเปิดสำนักงานที่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของอลิอันซ์ที่มุ่งให้บริการที่ดียิ่งขึ้นในตลาดภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของบริษัทฯ ที่ต้องการนำเสนอบริการและโซลูชันที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในท้องถิ่น

“การย้ายสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียของเรามาอยู่ที่ย่านการเงินแห่งใหม่ของสิงคโปร์ในครั้งนี้ จะทำให้เราสามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา ด้วยการผสมผสานระหว่างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งระดับโลกและความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของเรา ทั้งนี้ สิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจจรร่อนแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และการตั้งสำนักงานอยู่ในย่านการเงินของสิงคโปร์ ยิ่งทำให้เรามีความได้เปรียบเพราะตั้งอยู่ในใจกลางของศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียและเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ” นายมานูเอล บาวเออร์ กรรมการบอร์ดบริหารกลุ่มอลิอันซ์ กล่าว

การเปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียของกลุ่มอลิอันซ์ในครั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวป้ายชื่ออลิอันซ์ขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร  
ณ ชั้น 4 และชั้น 34 ของอาคารเอเชียสแควร์ ทาวเวอร์ 2 ซึ่งเป็นการต่อยอดภาพลักษณ์บริษัทประกันชั้นนำให้เป็นที่  
รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการปรากฏชื่ออยู่บนดีกระฟ้าของสิงคโปร์ สำนักงานแห่งใหม่ประจำศูนย์กลางทางการเงินของอลิ  
อันซ์ ในภูมิภาคเอเชียมีพื้นที่ทั้งหมด 79,000 ตารางฟุต ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานสามชั้น พร้อมด้วยพนักงาน  
มากกว่า 500 คน

“อลิอันซ์เข้ามาดำเนินกิจการในเอเชียมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 (ค.ศ.1910) โดยเริ่มเปิดให้บริการด้านประกันอัคคีภัย  
และประกันภัยทางทะเลในสมัยนั้น และในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทฯมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อ  
เนื่อง ซึ่งถือได้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงที่สุดสำหรับเรา ตอนนี้เราดำเนินการใน  
ตลาด 14 ประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันเกือบทุกรูปแบบ รวมถึงธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ปัจจุบันมีการจ้างงาน  
มากกว่า 35,000 อัตรา และให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากว่า 20 ล้านรายในภูมิภาคนี้” นายบาวเออร์  
กล่าวเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่อลิอันซ์ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ สำนักงานแห่งใหม่ซึ่งถือเป็น  
ศูนย์กลางของบริษัทฯในภูมิภาคเอเชีย จึงได้รับการออกแบบให้ช่วยในการประหยัดพลังงาน เพื่อสอดคล้องกับความ  
มุ่งมั่นของบริษัทในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้ในหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มอลิอันซ์ติดอันดับต้นๆในดัชนี  
แห่งความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)  
และครองตำแหน่งสูงสุดของกลุ่มธุรกิจประกัน เมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำงานในสถานที่ที่สวยยอดเยี่ยมนี้ การย้ายบริษัทในเครือทั้ง 11 แห่งมารวมอยู่ในที่  
เดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย คือ ทั้งต่อลูกค้าของเราและต่อพนักงานของเรา” นายบาวเออร์ กล่าวสรุป